

Số: /BC-UBND

Hòa Cường Bắc, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân trên địa bàn phường Hòa Cường Bắc trước kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND thành phố khóa X

Kính gửi:

- Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng;
- Ủy ban nhân dân quận Hải Châu.

Thực hiện Công văn số 285/HĐND-VP ngày 02/11/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức đối thoại với Nhân dân trước kỳ họp cuối năm 2023 HĐND thành phố khóa X;

UBND phường Hòa Cường Bắc đã xây dựng Kế hoạch số 914/KH-UBND ngày 01/11/2023 của UBND phường Hòa Cường Bắc về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân trên địa bàn phường Hòa Cường Bắc trước kỳ họp thường kỳ cuối năm của HĐND thành phố khóa X.

Ngày 24/11/2023 qua buổi hội nghị đối thoại đã có các ý kiến của cử tri phát biểu trực tiếp. Trong đó:

I. CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND QUẬN, PHƯỜNG GIẢI QUYẾT

Có 14 ý kiến của 11 cử tri thuộc thẩm quyền xử lý của quận và phường, đã được đồng chí Trà Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường đã trả lời trực tiếp tại buổi đối thoại, đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xử lý dứt điểm. (có phụ lục 01 kèm theo)

II. CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND THÀNH PHỐ GIẢI QUYẾT

- Có 04 ý kiến không thuộc thẩm quyền của phường đề nghị cấp trên quan tâm xử lý, Các ý kiến thuộc các lĩnh vực như sau:

1. Lĩnh vực đô thị

1.1. Hệ thống thoát nước tại nút giao thông Tiểu La – Núi Thành cần mở thêm cửa thu nước để thực hiện thu nước trên mặt đường bên cạnh đó kết hợp cải tạo hệ thống thoát nước tại đường tổng Phước Phổ (đã được thành phố khảo sát) để triển khai thực hiện. (Ông Nguyễn Duy Minh – Cử tri Tổ dân phố 03, phường Hòa Cường Bắc)

1.2. Mức độ hài lòng của người dân về thành phố đáng sống chưa cao, An

ninh chính trị chưa thật sự đảm bảo Trên địa bàn xảy ra tình trạng cướp ngân hàng giữa ban ngày, ngập úng cục bộ khi trời mưa lớn. Đề nghị lãnh đạo thành phố Đà Nẵng quan tâm. (*bà Ngô Thị Năm – Cử tri Tổ 18 phường Hòa Cường Bắc*).

2. Lĩnh vực Văn hóa – xã hội

2.1. Vấn đề nhà ở của người dân có thu nhập thấp hiện nay chưa được quan tâm thỏa đáng. Hộ dân có diện tích nhỏ, đông người, có nhu cầu thuê nhà ở xã hội nhưng không được giải quyết, gửi đơn đến các cơ quan nhưng không nhận được văn bản hướng dẫn, trả lời. Đề nghị thành phố quan tâm. (*Ông Lê Văn Hương – Cử tri Tổ dân phố 77, phường Hòa Cường Bắc*)

2.2. Công tác chính sách được quan tâm rất lớn từ thành phố song vẫn còn bỏ ngõ một số vấn đề chưa được quan tâm như truy tìm hài cốt liệt sĩ, quan tâm gia đình thân nhân liệt sĩ. Hiện nhà ông Hương 02 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt song chưa được các cấp, đơn vị đóng quân của Liệt sĩ quan tâm hỏi thăm, hỗ trợ trong công tác thông tin phục vụ việc truy tìm hài cốt. Cần sự quan tâm chỉ đạo của các cấp có liên quan để an ủi gia đình Liệt sĩ. (*Ông Lê Văn Hương – Cử tri Tổ dân phố 77, phường Hòa Cường Bắc*)

Trên đây là báo cáo kết quả Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân và tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn phường Hòa Cường Bắc phục vụ kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố khóa X./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy phường Hòa Cường Bắc (báo cáo);
- UBMTTQVN phường (để biết);
- Lưu: VT, VPTK.

CHỦ TỊCH

Trà Thanh Hải

PHỤ LỤC 01

**Ý kiến góp ý Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường
với Nhân dân trên địa bàn phường Hòa Cường Bắc trước kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X
(Kèm theo Công văn số ngày 24/11/2023 của UBND phường Hòa Cường Bắc)**

I. CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND QUẬN, PHƯỜNG GIẢI QUYẾT

STT	NỘI DUNG	NGƯỜI Ý KIẾN	TRẢ LỜI
I	LĨNH VỰC ĐÔ THỊ		
1	Việc quy định đậu đỗ xe trong khu dân cư cần được khảo sát theo thực tế nhu cầu và thực trạng người dân tại khu dân cư, không nên đặt bảng cấm đậu đỗ tại hầu hết các tuyến đường trong KDC gây khó khăn cho người dân sinh sống.	Đặng Thị Liễu, Cử tri Tổ 15	Giao Công an phường tham mưu thành lập tổ khảo sát thực tế và đề xuất
2	Đề nghị khảo sát phương án thực hiện việc cấm đậu đỗ xe tại đường Nguyễn Sơn Trà và các đầu đường Tống Phước Phổ gần đoạn giao nhau với đường Nguyễn Sơn Trà	Nguyễn Duy Minh, cử tri Tổ 03	Giao Công an phường tham mưu thành lập tổ khảo sát thực tế và đề xuất
3	Việc đậu đỗ xe tại đường Tống Phước Phổ, đường hẹp, xe đỗ 2 bên đường. Cần có biện pháp như đậu xe chắn lễ để đảm bảo thông thoáng khi xe cấp cứu, xe cứu hỏa lưu thông phòng xảy ra sự cố.	Đặng Đông, Cử tri tổ 03	
4	Tăng cường chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện các quy định về trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường đối với các hộ thuê mặt bằng kinh doanh trên địa bàn phường. Kiểm tra việc nuôi nhốt, giết mổ động vật nuôi, gia cầm, gia súc trong khu dân cư.	Đặng Đông, Cử tri tổ 03	Đã thực hiện kiểm tra xử lý và đề nghị cử tri phối hợp theo dõi, kiểm tra giám sát xử lý nếu tái phạm

STT	NỘI DUNG	NGƯỜI Ý KIẾN	TRẢ LỜI
5	Đường Lê Cơ, Hóa Quê Trung cần quan tâm sửa chữa, nâng cấp phù hợp quy hoạch đô thị, đảm bảo đồng nhất với các tuyến đường tại Khu dân cư lân cận	Ngô Thị Năm, cử tri Tổ 18	Đã xây dựng đề án, thực hiện lấy ý kiến nhân dân lần 1 chưa thành công, thời gian đến sẽ tiếp tục lấy ý kiến nhân dân lần 2 để triển khai khởi công.
6	Camera an ninh khu dân cư, cần quan tâm đầu tư duy tu, sửa chữa phục vụ khai thác hình ảnh khi cần.	Ngô Thị Năm, cử tri Tổ 18	Đã giao Công an phường rà soát tham mưu phương án
7	Tình trạng hát Karaoke bằng loa kéo kéo trong khu dân cư gây ảnh hưởng cuộc sống những hộ dân lân cận. Đề nghị có biện pháp xử lý	Nguyễn Quang Sâm, cử tri Tổ 49 Lê Thị Lý, cử tri tổ 28	Đã giao Công an phường rà soát tham mưu phương án
8	Nhà cho thuê tại 11 Đốc ngữ làm gara rửa xe, gây mất vệ sinh trong Khu dân cư,	Lê Thị Lý, cử tri tổ 28	Đã giao Công an phường kiểm tra, xử lý
9	Lô đất bãi xe cuối đường 30/4 xả nước ra đường, gây mất vệ sinh, đề nghị tạo đường dẫn, đấu nối nước thoát ra công thoát nước.	Nguyễn Trung Thanh, Cử tri Tổ 56	Đã giao Tổ KTQTĐT kiểm tra, xử lý
10	Cải tạo vỉa hè Tuyến đường Lê Thanh Nghị, nâng cao giá trị tuyến phố ẩm thực Lê Thanh Nghị	Lê Hữu Tứ, cử tri Tổ 85	Đã có kế hoạch và triển khai năm 2023
11	Dây cáp viễn thông, truyền hình cáp, cáp tín hiệu tập trung dưới đất, trên trụ không theo trật tự, gây mất mỹ quan đô thị. UBND phường cần đề nghị các cơ quan chủ quản quan tâm xử lý	Lê Hữu Tứ, cử tri Tổ 85	Tiếp thu và tiến hành khảo sát để đề nghị cấp trên xử lý
12	Đề nghị UBND phường thực hiện khảo sát các tuyến kiệt, hẻm trên đường Bình An 7, đề xuất sửa chữa nâng cấp các tuyến đường xuống cấp, cao độ thấp	Phạm Đình Duân, cử tri tổ 40	Tiếp thu và tiến hành khảo sát để đề nghị cấp trên xử lý

STT	NỘI DUNG	NGƯỜI Ý KIẾN	TRẢ LỜI
13	Khảo sát lại và điều chỉnh việc lắp đặt biển Khu vực cấp đậu đỗ trên tuyến đường Bình an 7, chỉ nên thực hiện tại các đoạn đường hẹp, đường cong dưới 5m	Phạm Đình Duẩn, cử tri tổ 40	Đã giao Công an phường rà soát tham mưu phương án
14	Lắp đặt mới các họng nước chữa cháy vào sâu các kiệt hẻm của Khu dân cư thuộc khu vực 5 để kịp thời chữa cháy, vì khu vực này xe chữa cháy chuyên dụng không thể vào đc.	Phạm Đình Duẩn, cử tri tổ 40	Đã giao Công an phường rà soát tham mưu phương án

